

khám chữa bệnh cho nhân dân, có chính sách thu hút đội ngũ bác sĩ về Trạm Y tế xã, phấn đấu có 10/20 Trạm Y tế có bác sĩ, triển khai thực hiện dự án xây dựng bệnh viện Đa khoa huyện quy mô 100 giường bệnh. Tổ chức sơ kết và có biện pháp để nâng cao hoạt động của các TTHT&SHVHCĐ. Tăng cường công tác đào tạo nghề.

7. Thực hiện mạnh mẽ các giải pháp tạo việc làm, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội. Đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực văn hoá, xã hội, y tế, xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm; bảo đảm phát triển kinh tế gắn liền với việc giải quyết ngày càng tốt hơn các vấn đề văn hoá- xã hội. Thực hiện có hiệu quả các chính sách của Trung ương, tỉnh về xoá đói giảm nghèo, hỗ trợ các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, ngư dân và những nơi khó khăn, bị thiên tai.

8. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nhất là các khâu liên quan đến đất đai, đầu tư, doanh nghiệp và người dân.

Đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt công tác chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chú trọng công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng, hợp lý; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban, ngành và các xã, thị trấn trong việc thực thi nhiệm vụ, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm công khai minh bạch các hoạt động kinh tế, tài chính ở các cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công.

9. Nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong tình hình mới. Đẩy mạnh việc tấn công, truy quét các loại tội phạm trên địa bàn huyện. Bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Xây dựng xã, thị trấn trong sạch, vững mạnh, không có tệ nạn xã hội gắn với cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và giảm các vụ tai nạn giao thông.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

Hội đồng nhân dân huyện giao cho UBND huyện, các phòng ban, chính quyền cấp xã, thị trấn chủ động tổ chức, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2009.

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội phối hợp giám sát và động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND huyện.

Nghị quyết này được HĐND huyện Hải Lăng khoá IV, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 24 tháng 12 năm 2008./.

**CHỦ TỊCH**

**Trần Ngọc Ánh**